



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ครุศาสตร์วิชาการ”
- ☞ สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลา เปิด - ปิด หอสมุด
- ☞ ขยายเวลาตัดยอด / ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบรายได้
- ☞ สัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ☞ สระว่ายน้ำทะเลแก้วจัดแข่งขันว่ายน้ำ ครั้งที่ ๓

คณะครุศาสตร์ มรพส. จัดโครงการ “ครุศาสตร์วิชาการ”

โชว์ผลงานนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา จัดการเรียนรู้เชิงระบบผ่านสื่อนิทรรศการ



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการ “ครุศาสตร์วิชาการ” เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ และมีโอกาสในการจัดการเรียนรู้เชิงระบบโดยผ่านการจัดนิทรรศการ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก / สุโขทัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ด้านต่างๆ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายเรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย อาจารย์ ดร.อภิปัตย์ คลีสุนทร การแสดงผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา และการประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก

Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University

สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาให้บริการหอสมุด ถึง ๒๐.๓๐ น.

ผศ.น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์จากหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขยายเวลา เปิด - ปิด การให้บริการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

- เปิดบริการ

วันจันทร์ - วันอังคาร	เวลา	๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันพุธ - วันศุกร์	เวลา	๐๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์	เวลา	๐๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.

- ปิดบริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดประจำปีตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. จะเริ่มเปิดให้บริการถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรพส. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้การบริหารความขัดแย้งในสังคมไทย”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชา เรื่อง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้การบริหารความขัดแย้งในสังคมไทย” ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักศึกษานำองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาบูรณาการเข้ากับสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ในรูปแบบสัมมนา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย

เชิญร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “สแตนด์ตาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ ๒๗”



สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี

นานาชาติ “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ ๒๗” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในครั้งนี้ จึงขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkmarathon.com

มรพส. ขยายเวลาการตัดยอด และส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้คณะ / หน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการตัดยอดและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานคลัง นั้น จากการประชุมหัวหน้าสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น คณะ / หน่วยงาน มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการดำเนินการตามประกาศดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ทำความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระยะเวลาการขยายการตัดยอดและการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ใหม่สรุปดังต่อไปนี้

- วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการตัดยอดและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ปีระบบ GFMS)
- วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานคลัง (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.)

สำหรับคณะ / หน่วยงานใด จะดำเนินการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ดังกล่าวข้างต้นขอให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

ในการนี้ คณะ / หน่วยงานใด ที่มีกิจกรรม / โครงการ ที่ดำเนินการตัดยอดและส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่ทันตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยฯ ขอให้ทำเรื่องขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลืออมปี โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ เรื่อง นโยบาย และวิธีการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดส่งภายในวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลืออมปี (เงินรายได้) ได้ที่เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน <http://plan.psu.ac.th/> หัวข้อดาวน์โหลด

โครงการบริการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง



เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ที่ผ่านมามีโครงการบริการหอพักนักศึกษา มรพส. จัดโครงการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หอพักทะเลแก้วนิเวศ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา หัวหน้างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารักในสถานที่พักอาศัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับอาคาร สถานที่ และสร้างกุศลให้ตนเองอีกด้วย

โครงการบริการสระว่ายน้ำทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “ทะเลแก้วแชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ ๓
ส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำ พร้อมเปิดเวทีประชันความสามารถหลายรายการ



เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา โครงการบริการสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “ทะเลแก้วแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๓” ณ อาคารสระว่ายน้ำทะเลแก้ว มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีอาจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์ รก.ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา มรพส. เป็นประธาน โดยทำการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๒๔ รายการ มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ , นักศึกษา มรพส. พร้อมด้วยสมาชิกสระว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า ๔๐๐ คน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาวว่ายน้ำ ให้สามารถว่ายน้ำเป็น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และสมาชิกฯ มีเวทีในการแข่งขันจริง

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื้อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๕ ต.พลาชอุ่มพุด อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-1๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kni.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com